



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ภาพรวมและวัคซีนโควิด 19

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ch3plus, TNN, mcot, soudhitalk)
- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับ มีผู้ติดเชื้อน้อย สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ เฉลี่ย 2 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ฉีดวัคซีน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีน

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, TNN, prd, hfocus, soudhitalk)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยภายหลังการประชุม กก.โรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ขณะนี้ไทยมี นทท.ต่างชาติเข้าประเทศวันละ 6-7 หมื่นคน ผ่านมา 1 เดือน พบผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้าสู่ระบบ 12 คน เท่านั้น และมีอาการไม่หนัก เป็นไปตามคาดการณ์ 6 ก.พ.เป็นต้นมา นทท.จีนเดินทางเข้าประเทศเป็นลักษณะกรุ๊ปทัวร์ กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ภาพรวมการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งโลกและไทยลดลง ส่วนผู้เสียชีวิตสัปดาห์ล่าสุด มี 17 คน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับนานแล้ว จึงต้องเร่งรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปในกลุ่มผู้สูงอายุ

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนที่ประเทศไทยใช้อยู่ ทั้งไฟเซอร์และแอสตราฯ มีความปลอดภัยสูง กรณีการขยายอายุวัคซีนไฟเซอร์เป็น 15 เดือนนั้น เลขาธิการ อย. ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ รวมทั้งองค์การอนามัยโลกก็ขยายอายุวัคซีนเป็น 15 เดือน เพราะได้ตรวจสอบแล้วว่าคุณภาพดี ยังใช้ประโยชน์ได้ส่วนการรับบริจาควัคซีนรุ่นใหม่ผสมระหว่างสายพันธุ์อัลฟ่าและโอมิครอนนั้น ไทยได้รับบริจาคจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง รวม.สธ. ได้นำเรื่องเข้า ครม. และได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อกลางเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้กระบวนการทางเอกสารเรียบร้อยแล้ว คาดว่าวัคซีนจะมาถึงไทยปลายเดือน ก.พ.นี้ กลุ่มเป้าหมายที่จะรับได้แก่ กลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

2. พบคนไทยใช้โมลนูพิราเวียร์แล้วไวรัสกลายพันธุ์

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยว่า นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มกังวลว่าในผู้ป่วยบางรายการรักษาด้วยยาโมลนูพิราเวียร์อาจไม่สามารถกำจัดไวรัสโควิด 19 ให้หมดไปจากร่างกายได้ภายใน 5 วัน อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์อันเนื่องมาจากยาโมลนูพิราเวียร์ขึ้นได้ ซึ่งประเทศไทย พบการกลายพันธุ์จำเพาะ 4 ราย จาก 21,459 ตัวอย่าง ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าโควิด 19 กลายพันธุ์จากยาโมลนูพิราเวียร์ จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันหรือมีการติดเชื้อรุนแรงหรือไม่ หรือเป็นเพียงไวรัสที่อ่อนแอ (จากการกลายพันธุ์ไปมาก) และสูญสลายไปในที่สุด



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แก้กฎลดปริมาณครองยาบ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์(สยามรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า innnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ เลขาธิการ ครม. ดำเนินการเวียนให้กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบตามขั้นตอน จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. รับทราบ ระหว่างนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย จะเป็นหน้าที่ของครม. ต่อไป ทั้งนี้ การจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อใด ขึ้นอยู่กับเลขาธิการ ครม.

สัมมนาแนวทางการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. เป็นประธานเปิดงานและมอบทิศทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล หรือ Rational Lab Use (RLU) เพื่อลดค่าใช้จ่าย เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบสุขภาพ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลนำร่องของประเทศ จำนวน 23 แห่ง

กกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดพิษสุนัขบ้า-แผนกำจัดมาลาเรีย

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, mcot, thaigov, thebangkokinsight, thailandplus, pptvhd36)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมี นพ.ธเรศ อธิบดี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมควบคุมโรค และกรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยกลไก คกก.โรคติดต่อระดับจังหวัด พร้อมเห็นชอบแผนเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเลียใน 6 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา ที่พบผู้ป่วยสูง คิดเป็น 96% ของประเทศ สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับ มีผู้ติดเชื้อน้อย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ เฉลี่ย 2 รายต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีโรคโควิด-19 จึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 608 มาฉีดวัคซีน</p>	
<p>รณรงค์ป้องกันการจมน้ำ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยได้กำหนดให้การลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นเป้าหมายหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยภายในปี 80 ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ไม่เกิน 2.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือประมาณ 290 คน ซึ่งปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของเด็กอยู่ที่ ร้อยละ 6.3 หรือ 667 คน และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุ ให้ลดลงจากปี 60 อย่างน้อยร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 1,940 คน ซึ่งปัจจุบันในทุกกลุ่มอายุ มีคนจมน้ำเสียชีวิต 3,990 คน</p>	
<p>เตือนมะขามหวานขึ้นรากินไม่ได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, prd, tnn, sanook, ejan, mcot, chiangmainews, hfocuse, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีข่าวมะขามหวานขึ้นรากินได้ ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่า เป็นเชื้อราที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้น พบว่าเชื้อราที่แยกได้จากมะขามหวานในการวิจัยทั้งหมดเป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่กรมอนามัยขอให้ประชาชนเลือกกินเฉพาะมะขามที่ไม่ขึ้นราดีกว่า เพราะมะขามหวานที่ขึ้นราอาจมีการปนเปื้อนเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	
<p>แนะผู้บริโภคตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Radio-สวท., ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., hfocuse, mcot, thailandplus, The Reporters, plewseengern)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีกระแสในโลกโซเชียล เตือนผู้ใช้ครีมกำจัดขนให้ทดสอบกับผิวก่อน เพราะมีผู้ใช้เกิดอาการระคายเคือง เป็นผื่นแดง โดยเฉพาะบริเวณผิวข้อพับที่แขนและขา ว่า ผลิตภัณฑ์กำจัดขน เป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารเคมี ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง โดยสารเคมีจะเข้าไปละลายโครงสร้างเคราตินโปรตีนของเส้นขนที่อยู่เหนือผิวหนัง ทำให้เส้นขนนุ่มลงและขาดออกจากรากขนได้ง่าย จึงอาจก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองได้ ออย. ขอแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ “เช็กก่อนซื้อ” ด้วยการอ่านฉลากให้เข้าใจปฏิบัติตามวิธีใช้ และคำเตือนอย่างเคร่งครัด และควรซื้อจากร้านค้าหรือแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาโพสต์เตือนภัย สั่งซื้อคอนซิลเลอร์ทางออนไลน์ตามโฆษณาชวนเชื่อมาใช้ แล้วมีอาการหน้าแดง รู้สึกหน้าแห้ง แกรียม มีผื่นแดง และคอนซิลเลอร์มีกลิ่นคล้ายดินน้ำมัน เมื่อนำตัวคอนซิลเลอร์มาเปรียบเทียบกับคลิปวิดีโอที่ทางเพจรีวิว พบความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนนั้น ขอแนะนำผู้บริโภคเช็กสถานะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนซื้อ เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากพบความผิดปกติ มีผื่น บวม แดง ห้ามใช้เด็ดขาด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- สธ. ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวข้อมูล ระบุว่า สธ.เตือนประชาชนระวังใช้ขวดใหญ่ระบาด แนะนำอย่าขาดน้ำ การระบาดของไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงมาก ต้องป้องกันด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของลำคอไม่ให้คอแห้ง และควรดื่มน้ำอุ่น 50 - 80 ซีซี ส่วนเด็กดื่ม 30 - 50 ซีซี ไม่ไปสถานที่ที่มีคนมาก หากต้องไปให้สวมหน้ากากอนามัย งดทานของทอดอาหารรสจัด และกินวิตามินให้ครบนั้น เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>ยุติการรับบริการได้ทุกสิทธิการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า สปสช.ได้บรรจุการบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยกับหญิงไทยทุกอายุ ที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์จากภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยสตรีที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย สามารถไปรับบริการได้ตามหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการได้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยบริการสังกัด สป. มี 70 แห่ง และภาคเอกชนมีอีก 14 แห่ง ปัญหาคือ หน่วยบริการบางแห่ง อาจไม่มั่นใจในการให้บริการดังกล่าว ก็สามารถส่งต่อไปยังหน่วยบริการสังกัด สป.ได้ หรือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โทรศัพท์สายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีให้บริการช่วยเหลือ</p>	
<p>แนะ สปสช. แก้ปัญหาหลังยกเลิกสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p> <p>- นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนโดยมีประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากการที่ สปสช. ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 รพ.เอกชน ขอเสนอให้ สปสช. แก้ปัญหาด้วยการจัดหาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพิ่ม และให้โรงพยาบาลรัฐขยายเวลาทำการพร้อมจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอเพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาในวันหยุดราชการได้</p>	
<p>การจัดสรรงบประมาณกับการถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>- ในกรอบกรม คค.หลักสูตตรนกับบริหารงบประมาณชั้นสูง (นงส.) โดยสำนักงบประมาณ มีการมอบรางวัลรายงานการศึกษาเรื่อง การจัดสรร งบ.และการถ่ายโอนรพ.สต.สู่อปท. เป็นผลงานดีเด่น โดยเนื้อหาที่มีการวิเคราะห์แหล่งงบ.ของรพ.สต. พบเห็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณของรพ.สต.ที่รับถ่ายโอนไปแล้ว (84 แห่ง) จาก 3 แหล่ง ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ อปท.ที่สนับสนุนเติมตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการ 2. รูปแบบการจัดสรรงบ.ของรพ.สต.ในปี พ.ศ.2566 จำนวน 63 แห่ง พบว่าเมื่อทำการถ่ายโอนรพ.สต.ไปให้ อบจ.รูปแบบที่ 1 แต่ รพ.สต.จะได้รับเงินอุดหนุนตามขนาดของรพ. 3.กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน งบ.ส่วนหนึ่งมาจากสธ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ และอปท. ทั้งนี้ หากพิจารณาจากทั้ง 3 รูปแบบ จะพบว่าการจัดสรร งบ.ยีนบนหลักการสำคัญคือ ความต้องการและปัญหาในเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในดูแลสุขภาพประชาชน</p>	
<p>6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 'EMPACT' ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็ก-เยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>-การประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกาย : Thailand Physical Activity Conference 2022 หรือ TPAC 2022 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ชื่อว่า 'EMPACT' ประกอบด้วย Educational setting ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา, Manage การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากครอบครัว, Policy สนับสนุนด้วยนโยบาย, Academic พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเครือข่ายภาควิชาการและประชาสังคม, Community การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมจากชุมชน สังคม และ Technology เทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณะ</p>	
<p>สุนัขทยอยป่วยตายปริศนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-ชาวบ้านน้อยหนองแก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ผวาสุนัขในหมู่บ้านทยอยป่วยตายปริศนาเกือบ 10 ตัว จึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ กังวลจะเกิดติดเชื้อโรคระบาดติดต่อสู่คน ทั้งนี้ ปศุสัตว์เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจหาสาเหตุเพื่อเร่งควบคุมป้องกัน</p>	
<p>อุทาหรณ์การมีเพศสัมพันธ์รุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, amarintv, ch3plus, ch7, kapook)</p> <p>-นพ.ดำรงศักดิ์ ล้วนทอง แพทย์สูตินรีเวชประจำรพ.ระยอง โปสธ. เคสอุทาหรณ์การมีเพศสัมพันธ์รุนแรง จนทำให้ฝ่ายหญิงช่องคลอดฉีก 8 cm และทะลุเข้าช่องท้องจนเห็นลำไส้ การรักษาต้องเปิดหน้าท้องเย็บ และเย็บทางช่องคลอดอีกถึงจะห้ามเลือดได้ ซึ่งตั้งข้อสังเกตน่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติ</p>	